

Vì vậy sau khi cưỡng chiếm miền nam bọn này bị đá ra rìa ngay lập tức.

Sự dối trá càng rõ ràng hơn khi phải rút quân về sau vĩ tuyến 17 theo hiệp định Geneva, Cộng sản đã gài cán bộ ở lại trong một mưu đồ quấy phá miền Nam và nếu có bầu cử hiệp thương thì lực lượng này sẽ khuynh loát bầu cử.

Sự lừa dối vi phạm trắng trợn hơn là vụ vi phạm về sự thỏa thuận hưu chiến Tết Mậu Thân. Hình như Cộng Sản luôn luôn lừa bịp và vi phạm bất cứ điều gì họ ký kết, thỏa thuận hay tuyên bố.

Vụ giành dân chiếm đất là vụ việc cụ thể đã xảy ra trên toàn quốc chứ không riêng gì ở Huế sau hiệp định Paris 1972. Cuối cùng, vụ tuyên bố đem theo đồ cá nhân cần thiết để đi học tập mười ngày lại cũng là một vụ lừa dối có bài bản do chủ trương chính sách của chính quyền Cộng Sản sau khi cưỡng chiếm miền Nam.

Có thể nói bản chất Cộng Sản là quá xấu xa. Sự lừa dối chỉ là một trong những bản chất đó.

Không may cho nhân loại nếu Cộng Sản vẫn tồn tại và nếu một ngày nào đó chế độ Cộng Sản, nhất là Trung Cộng trở thành thế lực đứng đầu thế giới thì cuộc sống của con người trên trái đất này sẽ băng hoại như thế nào?

**K3 Trần Văn Tý**



## Thân Trai Thời Chính Chiến

Xuân này, tuổi già hơn tám bó.  
Cuộc sống trời cho cũng khá nhàn,  
Ăn ngon, ngủ được, tâm sáng tỏ,  
Gia đình, con cháu chẳng oán than.

Bạn bè dăm đứa thường lui tới,  
Nhắc chuyện đời xưa, hận vẫn còn.  
Tuổi trẻ ngày nào đầy hứng khởi,  
Dâng cả đời trai cho nước non.

Học Viện dạy sinh viên kiến thức,  
Tổ quốc đứng đầu với công minh,  
Liêm chính nằm lòng luôn thường trực,  
Hướng ta đi tới nẻo quang vinh.

Công danh, sự nghiệp đang tiến bước,  
Ngờ đâu thảm họa đổ xuống đầu.  
Súng gậy, hàng tan theo vận nước,  
Gia đình, dân tộc tan tác đau.

Hận, nhục theo ta vào lao lý,  
Tay trói, chân cùm, bụng đói meo.  
Tinh thần kiên định cùng ý chí,  
Một lòng chống Cộng vẫn quyết theo.

Ngày vui đoàn tụ rồi cũng tới,  
Ruột thắt, lòng đau rời cố hương.  
Qua Mỹ, gia đình xây đời mới,  
Chấp nhận nơi này làm quê hương.

Yêu thương xin gửi qua biển rộng,  
Về dân tộc tôi, đất nước tôi.  
Mong một ngày, cờ vàng rợp bóng,  
Hạnh phúc, Tự do Việt Nam ơi!

*Võ Đăng Ngọc  
Huntington Beach, 2023.*